

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีพื้นที่ความรับผิดชอบนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ภายในเขตจังหวัดนั้นๆ ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ พัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยการเลือกสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาเป็นตัวแทนในการควบคุมการบริหารงานฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยสภาจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด

1. **สภาจังหวัด** ประกอบด้วยสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนตามเกณฑ์ราษฎรที่กฎหมายกำหนด มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีประธานสภาจังหวัดและรองประธานสภาจังหวัดหนึ่งคน ทำหน้าที่ดำเนินกิจการสภาจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาจังหวัดและมีคณะกรรมการสภาจังหวัด ทำหน้าที่ตามที่สภาจังหวัดมอบหมาย

2. **ผู้ว่าราชการจังหวัด** ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการส่วนจังหวัด และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชารองจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. สำนักงานเลขานุการจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของจังหวัด มีเลขานุการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในหน้าที่

2. ส่วนต่างๆ ซึ่งจังหวัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการส่วนจังหวัดนั้นๆ มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในหน้าที่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่ โดยการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด อันมีผลทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค ต้องพ้นจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตามหลักการกระจายอำนาจ ส่งผลให้รูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

1. **โครงสร้าง** ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. **สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด** ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามเกณฑ์จำนวนราษฎรที่กฎหมายกำหนด วาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

/ 3. นายกองค์การ...

